

KẾ HOẠCH
ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2024-2025

Căn cứ vào Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành “qui định về xây trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường học”.

Căn cứ Công văn 601/PGDĐT-CMTH, ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025;

Thực hiện công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Nhà trường tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện hoạt động y tế an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường học năm học 2024-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Chăm sóc khỏe ban đầu cho học sinh, giúp các em có ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Tuyên truyền cho GV-NV- HS và phụ huynh hiểu được tầm quan trọng về an toàn phòng chống tai nạn thương tích, làm sao để đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường.

Nắm được các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhà trường đề ra cách phòng tránh tai nạn cho học sinh ngay từ đầu năm học 2024-2025 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh suốt thời gian ở trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức chỉ đạo:

Tiếp tục tổ chức thực hiện theo đúng những Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường (ban hành kèm theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22

tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 3/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thành lập Ban sức khỏe và an toàn trường học nhằm xây dựng trường học an toàn, phòng chống TNTT.

Thực hiện tự kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, sinh hoạt vui chơi (hệ thống điện, hệ thống gas, hóa chất trong phòng thực hành thí nghiệm ở trường, bàn ghế, tủ kệ, lan can cầu thang, hồ bơi, phương tiện vui chơi, học tập) để loại bỏ ngay những yếu tố nguy cơ có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc gây tai nạn, thương tích trong trường học.

Để có biện pháp ngăn chặn và loại bỏ không để xảy ra tại đơn vị và có kế hoạch cải tạo, sửa chữa.

Cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế học đường phải được tập huấn và được cấp giấy chứng nhận về kỹ năng sơ cấp cứu, nắm vững kiến thức, thực hành thành thạo, hoàn thiện kỹ năng, kỹ thuật sơ cấp cứu (theo Thông tư 17/2014/ BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Y tế).

Chỉ đạo triển khai các văn bản theo quyết định có liên quan đến công tác phòng chống TNTT, xây dựng trường học an toàn.

Tiếp tục thực hiện về định hướng học bơi lội cho học sinh thông qua việc triển khai chương trình dạy bơi lội và các kỹ năng tự cứu đuối cho học sinh.

Việc tổ chức cho đội ngũ CB-GV-NV và học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, tổ chức tham quan nghỉ dưỡng trong dịp hè phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nghiêm cấm giáo viên chủ nhiệm tự ý tổ chức cho học sinh lớp đi tham quan, dã ngoại. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất khi có sự cố xảy ra.

Theo dõi, cập nhật, xử lý, báo cáo kịp thời các sự cố tai nạn (nếu có).

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục qua các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, dán bảng tin, tranh ảnh... nhằm nâng cao nhận thức trong CB – GV – NV – HS.

Nhân viên kiêm nhiệm y tế trường tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh những kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu, nhận biết các yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích và biết cách phòng chống tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.

Tăng cường tuyên truyền phòng chống TNTT trong các đợt trọng điểm: Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động – PCCN, tháng hành động vì chất lượng ATTP, tháng hành động vì trẻ em, ngày sức khỏe thế giới....

Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống TNTT, xây dựng trường học an toàn vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Phối hợp với chính quyền, công an, gia đình, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh....

3. Nhiệm vụ cụ thể

Phòng tránh tai nạn do ngã:

Trao đổi với các em về nguy cơ, hậu quả của ngã và các cách phòng tránh để các em tự phòng vệ cho bản thân.

Nhắc nhở các em không đùa nghịch xô đẩy nhau, không chơi các trò chơi nguy hiểm.

Không cho các em không tập đi xe máy khi chưa đủ độ tuổi theo qui định.

Không để các em leo trèo ở những nơi không an toàn như cây cao, cột điện, mái nhà, không chạy thả diều trên tầng thượng hoặc giữa lòng đường...

Nhà trường cần kết hợp với đoàn thanh niên địa phương và gia đình để quản lí các em, nhất là trong dịp hè, hướng dẫn và tổ chức cho các em hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh: tham quan, cắm trại hay chơi ở những nơi an toàn.

Bo tròn cạnh, mép nhọn của bàn ghế bằng các miếng cao su, nhựa.

Đảm bảo các bậc thềm, bậc cầu thang, bậc nhà vệ sinh không quá cao, trơn trượt và có đủ ánh sáng.

Làm tay nắm cầu thang, lan can, chấn song cửa sổ, ban công đủ tiêu chuẩn an toàn.

Luôn giữ sàn nhà, lớp học, nhà vệ sinh, sân vườn và những nơi sinh hoạt của học sinh khô ráo, sạch sẽ, không trơn trượt, gồ ghề.

Đồ dùng và phương tiện các em sử dụng phải thiết kế phù hợp với lứa tuổi và an toàn.

Xây dựng môi trường an toàn cho các em, lắp đặt các biển báo nguy hiểm, biển cấm (cấm trèo, cấm đi...) ở những nơi cần thiết.

Phòng tránh tai nạn do bỏng:

Tuyên truyền cho HS phòng tránh cháy khi tự nấu ăn ở nhà.

Luôn cất các chất gây cháy bỏng cẩn thận.

Luôn dùng lót tay khi bưng bê các đồ nóng

Không tiếp xúc với xăng, dầu.

Sử dụng các ổ cắm điện, các thiết bị điện an toàn và hiểu biết khi sử dụng.

Tránh xa nơi dây điện đứt xuống, đặc biệt khi trời mưa.

Trời mưa sấm sét không trú mưa dưới gốc cây to hoặc đứng dưới cột điện cao thế. Không bật ti vi nghe đài, nghe gọi điện thoại khi có dông sét.

Học sinh đang đi xe đạp, xe máy phải tìm ngay nơi trú ẩn an toàn, người ở xa xe cộ, không đi thuyền khi có sét.

Nếu ở trong nhà, trong lớp học: Nên đóng các cửa sổ, cửa ra vào. Đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện. Tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước, không dùng điện thoại trừ khi cần thiết.

Các loại hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phải có nhãn mác rõ ràng và để xa tầm tay của trẻ.

Phòng tránh tai nạn do vật sắc nhọn:

Không cho HS sử dụng các đồ sắc nhọn có thể gây tai nạn như: dao, kéo,..

Phát hiện kịp thời và ngăn chặn kịp thời các trường hợp HS dùng các vật nhọn sắc, có thể dẫn đến thương tích.

Thường xuyên quét dọn lớp học, sân trường, thu gom rác. Không để vương vãi các vật sắc nhọn ở nền nhà, lớp học, sân trường.

Phòng tránh tai nạn do đuối nước:

Các hồ nước, cống rãnh, bể nước... phải có nắp đậy an toàn và chắc chắn.

Làm rào chắn, công, xung quanh trường. (khoảng cách giữa các thanh rào tối đa 15 cm, chiều cao rào tối thiểu 80 cm.)

HS đến hồ tập bơi phải có sự hướng dẫn và giám sát của Huấn luyện viên của chủ hồ.

Tham mưu các cấp để đưa nội dung bơi lội vào chương trình dạy học trong nhà trường, hướng dẫn những điều cơ bản để HS có thể cứu sống mình hoặc bạn khi bị đuối nước.

Hướng dẫn thầy cô giáo, hội viên chữ thập đỏ, hậu quả và cách sơ cấp cứu ban đầu khi trẻ bị đuối nước.

Phòng tránh tai nạn dị vật vào cơ thể:

Không nên ăn vội, ăn nhiều một lúc. Rèn thói quen không chạy nhảy, cười đùa khi ăn.

Không chơi các loại dị vật nhỏ vào miệng hoặc nhét chúng vào lỗ tai, mũi.

Bếp ăn gia đình phải cẩn thận khi chế biến thức ăn.

Không chơi các trò chơi nguy hiểm có thể bị dị vật rơi vào mắt, vào miệng.

Phòng tránh tai nạn giao thông:

a) Khi đi bộ:

Chỉ đi ngang qua đường ở nơi có vạch dành cho người đi bộ (đường ở nơi có kẻ sọc ngang, có đèn xanh, cầu) hoặc khi quan sát không có xe cộ đi lại đối với đường giao thông ở nông thôn.

Luôn đi đúng phần đường dành cho người đi bộ. Nếu không có vỉa hè, cần đi dẹo vào lề bên phải.

Không đi dàn hàng ngang trên đường. Không chơi đá bóng, đùa nghịch hoặc tập trung nhiều người dưới lòng đường, vỉa hè và gần các khu vực đỗ ô tô.

Không trèo hoặc chui qua rào chắn bên cạnh đường có xe ô tô, xe máy qua lại.

Không đi bộ hay đi chơi dọc đường có nhiều xe ô tô, xe máy qua lại.

b) Khi đi xe đạp, xe gắn máy:

Không cho các em đi xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy, xe đạp điện và đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

Đi đúng phần đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ.

Tham mưu đặt biển báo và các dải giảm tốc độ trước cổng trường học.

Tăng cường bảo vệ hướng dẫn xe ra, vào trường khi đưa, đón HS tránh ùn tắc giao thông.

c. Phòng tránh ngộ độc:

Phải hiểu được các thứ có chất độc để không ăn uống hoặc thận trọng khi sử dụng.

Khi gặp đồ vật lạ, dù hình dáng, màu sắc hấp dẫn, không nên tò mò, nghịch ngợm, sờ mó, ăn uống vì chưa biết chúng có độc hay không.

Không ăn uống thức ăn ôi thiu, mốc, ăn chín, uống sôi.

Nấu nướng thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh.

Tất cả các hóa chất, thuốc và chất độc phải được cất giữ kỹ trong những bình, hộp chuyên dụng có khóa, hoặc phải được đậy chặt, ghi rõ nhãn.

Các thuốc chữa bệnh cho GV và HS phải bảo quản tốt và theo dõi kỹ hạn sử dụng. Hướng dẫn cho HS uống thuốc theo quy định của Bác Sĩ.

Không đùa nghịch vô ý thức như: Lấy bình xịt muối, gián xịt vào mặt nhau hoặc tò mò mở khóa vặn bình ga ở bếp mà quên đóng van, dẫn đến khí ga bốc ra nhà sẽ bị ngộ độc nếu các cửa bị đóng kín...

Trên đây là kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường, đề nghị các GV và Liên Đội các bên có liên quan thực hiện đúng và có kiểm tra giám sát để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên trong thời gian tại trường ./.

Nơi nhận:

-CB-GV-CNV, HS;

-Lưu VT, YT.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Xuân Vinh

